

HỌC TẬP, LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

■ Đại tá, TS. TRẦN NAM CHUÂN (*)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước, thương dân nồng nàn tha thiết. Ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin với niềm tin mãnh liệt: “Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lênin” và con đường duy nhất mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào đó là con đường cách mạng vô sản, dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân, bởi chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng như V.I.Lênin đã chỉ rõ: cùng với việc tổ chức xây dựng đảng cách mạng thì trong cuộc đấu tranh này, “trước hết phải có Đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công”⁽¹⁾.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nền tảng tư tưởng cho đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những tư tưởng lớn và cống hiến của Người là hết lòng, hết sức, phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong hệ thống các quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức của người Việt Nam, Người chỉ rõ: mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đó là tuân theo pháp luật của nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số... Đạo đức công dân là tham gia công việc chung, bảo

vệ tài sản công cộng, Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), cần kiệm xây dựng nước nhà... Người nói: mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là nước của dân; dân là chủ của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người đều phải đứng lên. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 Người viết: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”⁽²⁾.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Người yêu cầu, để làm gương cho nhân dân phải có đạo đức cách mạng, vì cán bộ, đảng viên là tấm gương của xã hội, phải nêu gương, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”⁽³⁾. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý hay cán bộ lãnh đạo vừa phải thực hiện đạo đức công dân, vừa thực hiện đạo đức của người cán bộ. Dù công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phải có phẩm chất đạo đức. Cấp bậc càng cao càng phải nêu gương về đạo đức. Theo Người, để có được một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trước hết phải xây dựng và đào tạo nên một đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Người coi đây là công việc “gốc” của Đảng. Bản lĩnh người cán bộ cách

(*) Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc phòng

mạng là sự kết tinh những phẩm chất nhân cách ở họ, tạo nên năng lực "dĩ bất biến, ứng vạn biến", thể hiện tập trung ở tính kiên định, sáng tạo, quyết làm và biết làm, có ý thức trách nhiệm cao, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Theo tư tưởng của Người, phải có một đội ngũ cán bộ như thế cách mạng mới thắng lợi. Người khẳng định: phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có gan phụ trách, "có gan làm việc, ham làm việc. Có thể Đảng mới thành công"⁽⁴⁾. Người cán bộ có bản lĩnh là người rất trung thành, kiên định với sự nghiệp cách mạng, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi. Đó cũng là người biết tuý cơ ứng biến, hết sức sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ cách mạng phải là người trung thành và hăng hái trong mọi công việc. Đó là những người gần bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hiểu biết nhân dân, luôn luôn chú ý đến lợi ích của Tổ quốc, của tập thể và của nhân dân. Người cho rằng: người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, ra sức học tập, phấn đấu để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên quyết đấu tranh chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Khi lợi ích của Đảng và của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng..."⁽⁵⁾, "... hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội"⁽⁶⁾. Như vậy, người cán bộ cách mạng phải là người ra sức làm việc cho Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức, phục vụ cách mạng, nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu đi đầu trong mọi việc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Trong Di chúc Người căn dặn: cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Muốn vậy, người cán bộ phải kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đấy là 3 thứ "giặc nội xâm"; phải chống chủ nghĩa cá nhân, vì nó là nguồn gốc đẻ ra đủ loại tệ nạn, làm tổn hại đến uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Về tiêu chuẩn cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ trước hết phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng tốt. Người cho rằng, người cán bộ có đạo đức cách mạng là người luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải "chí công vô tư", phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"⁽⁷⁾. Cán bộ phải là người có năng lực tương xứng với nhiệm vụ được giao, phải có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đó mới là người cán bộ hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong Di chúc, Người viết: suốt đời tôi hết lòng, hết sức, phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một hệ thống quan điểm tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, tác động đến nhiều tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân, nó gắn liền với hoạt động thực tiễn không mệt mỏi của Người về trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những vấn đề trên là một phần rất nhỏ trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mà bài viết đã đề cập, cũng là dịp để chúng ta tiếp tục quán triệt, học tập, tìm hiểu tư tưởng,

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhất là việc vận dụng nó vào thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tấm gương đạo đức trong sáng cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là điểm cốt lõi trong tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư tưởng tấm gương đạo đức đó, tiềm năng và sức mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong lực lượng vũ trang nhân dân, đã được khơi dậy và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số giải pháp cơ bản nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Để tiếp tục học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản là:

Trước hết, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chỉ rõ: nâng cao ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân là cái "gốc", cái đạo đức căn bản của người cán bộ cách mạng. Từ đó yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị phải tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên; nhận thức rõ yêu cầu, nội dung về nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng trung thành của cán bộ, đảng

viên với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, cần phát huy vai trò tổ chức thực hiện của chi bộ, chi ủy và của bí thư trong các bước quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết: "*Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*"⁽⁸⁾. Thực tiễn đã chứng minh rằng, nếu chi bộ, chi ủy và bí thư là trung tâm đoàn kết, là cầu nối liên giữa các đảng viên trong mỗi tổ chức đảng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, có thái độ đúng đắn, công tâm trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chí công vô tư trong xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên thì sẽ tạo động lực và không khí đoàn kết, dân chủ trong cơ quan, đơn vị; ngược lại, nếu chi ủy và bí thư hoặc người chỉ huy không nêu cao ý thức trách nhiệm, thiếu công tâm, không gương mẫu để tạo ra những tiêu cực, gây ra những thắc mắc, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, từ đó ảnh hưởng tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Và, như vậy không nâng cao được ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, cơ quan, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và tinh thần đoàn kết tốt; có năng lực lãnh đạo, phương pháp công tác khoa học, được quần chúng tin nhiệm. Cần kết hợp chặt chẽ việc "học tập" với "làm theo"; giữa

tổ chức nghiên cứu quán triệt với hướng dẫn, động viên tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường tổ chức các phong trào hành động cách mạng phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị, cơ quan.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, quan liêu, tham ô, tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ, giảm lòng tin với nhân dân. Công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành có hệ thống, thường xuyên và đột xuất. Đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát là việc xử lý nghiêm minh, công bằng, bình đẳng các hành vi vi phạm kỷ luật... Phương hướng, mục tiêu đó đã thể hiện những nội dung cơ bản nhất quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là mục tiêu cơ bản mà mỗi cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan, đơn vị phải ra sức rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới □

Ghi chú:

- (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, H.2000, tr.267-268.
- (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H.2000, tr.480.
- (3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb CTQG, H.2000, tr.171.
- (4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2000, tr.281.
- (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.2000, tr.287.
- (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, H.2000, tr.132.
- (7), (8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H.2000, tr.284.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ...

(Tiếp theo trang 26)

có 14 đơn vị cấp sở và 6 đơn vị cấp huyện. Triển khai ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp edocman (Quản lý văn bản và hồ sơ công việc) tại 12 sở, ngành theo kế hoạch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã mang lại lợi ích thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm kinh phí hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm 2009 công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo triển khai được quan tâm, các văn bản chỉ đạo thực hiện được ban hành kịp thời. Việc xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương được tiến hành nhanh chóng, góp phần ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Cải cách thủ tục hành chính được tăng cường và đạt kết quả rõ nét, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, nhất là các đơn vị thực hiện theo có chế một cửa liên thông.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về CCHC còn một số hạn chế, công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý nhà nước ở các cấp còn chậm, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin còn thấp. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tuy được cải thiện nhưng chưa rõ nét và rộng khắp nên chưa tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân. Bộ phận một cửa ở một số cơ quan, đơn vị hoạt động còn hình thức, thời gian giải quyết công việc còn chậm so với quy định. Trình độ, năng lực cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cán bộ cấp xã, trở thành thách thức lớn đối với công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn tới □